



CAMBRIDGE

Guardian Angels

ดูแลใส่ใจอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อ ส่งเสริมการศึกษาระดับโลก

โรงเรียนและวิทยาลัยที่ดีที่สุด วนแต่กำหนดให้ นักเรียนนักศึกษา นานาชาติที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องมีผู้ ปกครองเพื่อดูแลให้ การ สนับสนุนในระหว่างที่ไม่มีบิดาหรือมารดาของตนเองอยู่ ด้วย

เราให้บริการต้อนรับแก่นักเรียนนักศึกษาเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และเราพร้อมจะดูแลเยาวชนเหล่านั้นตลอดเวลาของการพักอยู่ในต่างประเทศนี้ เราทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้ ในยามฉุกเฉิน เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพื่อให้คำแนะนำ และยังเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาในนามของผู้ปกครอง

ตลอดจนจัดเตรียมที่พักสำหรับช่วงเวลาแต่ละภาคเรียนหรือการออกนอกสถานที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุด ด้วยคำแนะนำครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความเหมาะสมเป็นการส่วนตัว

โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนการคัดสรรและตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน

เราเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือซึ่งได้รับการรับรองจาก AEGIS

เรานำเสนอบริการด้านการเป็นผู้ปกครองให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ

โดยคำนึงถึงความต้องการที่จะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีความยืดหยุ่น

เรานำเสนอตั้งแต่แพคเกจระดับพรีเมียมสำหรับนักเรียนที่เยาว์วัย

ไปจนถึงบริการที่ครอบคลุมอย่างลงซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยที่สามารถจัดการชีวิตประจำวันของตนเองในหลากหลาย

ลายดำนแล้ว

ต่อไปนี้เป็นสรุปรายการบริการต่างๆ ที่นำเสนอในแต่ละแพคเกจ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลค่าธรรมเนียมและบริการในปัจจุบัน โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราที่:

www.cambridge-guardian-angels.com

หมายเหตุ

โปรดทราบว่าเยาวชนทั้งหมดจะต้องมียาไม่เกิน 12 ปี จึงจะสามารถรับบริการระดับพรีเมียมของเราได้ บางบริการที่ไม่มีเครื่องหมาย 'X' สามารถจัดให้ มีขึ้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Cambridge Guardian Angels เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการของท่าน

ค่าใช้จ่ายและความต้องการเพิ่มเติม

การเดินทาง (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางของการเดินทาง) การพักค้างคืนอยู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ที่ Cambridge Guardian Angels เราตระหนักดีว่าเยาวชนทุกคนล้วนแต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง เรานินดีที่จะอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราที่:

www.cambridge-guardian-angels.com

อีเมล
julia@cambridge-guardian-angels.com

หรือ โทรศัพท์
+ 44 (0) 7719 606770

เรานินดีต้อนรับท่านและบุตรหลานสู่ครอบครัวของ

Cambridge Guardian Angels



Visit Us
www.cambridge-guardian-angels.com

บริการทั่วไป

	พรีเมียม	มาตรฐาน	6th Form แบบพรีเมียม	6th Form แบบมาตรฐาน
บริการเรียกฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะในระหว่างช่วงภาคเรียน)	✓	✓	✓	✓
การจัดการเรื่องการรับส่งที่สนามบิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะหักจากบัญชีค่าใช้จ่ายของบุตรหลานของท่าน)	✓	✓		
การช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อเครื่องแบบนักเรียน	✓	✓		
การจัดการเงินที่มีติดตัว	✓	✓		
การช่วยเหลือในการจัดเตรียมบทเรียนในหลักสูตรพิเศษ	✓	✓		
การจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนในวันหยุด	✓	✓		
การให้ความช่วยเหลือในการซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรโทรศัพท์	✓	✓		
หนังสือเดินทางและการต่ออายุวีซ่า	✓	✓		

การสนับสนุนทางด้านสวัสดิการ สุขภาพ และวิชาการ

	พรีเมียม	มาตรฐาน	6th Form แบบ	6th Form แบบมาตรฐาน
การไปเยี่ยมชมศูนย์บุตรหลานเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาสามารถเข้ากับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี	✓	✓	✓	✓
การปฐมพยาบาลเมื่อบุตรหลานของท่านเริ่มเข้าโรงเรียนครั้งแรก	✓	✓	✓	✓
การไปเยี่ยมชมศูนย์บุตรหลานของท่าน สองครั้งต่อภาคการศึกษา	✓	✓	✓	✓
การติดต่อสื่อสารเป็นประจำพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นให้บิดามารดาทราบ	✓	✓	✓	✓
เด็กตัวแทนสถานศึกษา และผู้ดูแลหอพัก				
การปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชุมผู้ปกครองและติดตามผลการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร	✓			
การให้ความช่วยเหลือในการตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการศึกษา	✓	✓		
การสนับสนุนและแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน การเลือกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย และสถานศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓

ที่พักของครอบครัวอุปถัมภ์

	พรีเมียม	มาตรฐาน	6th Form แบบ	6th Form แบบมาตรฐาน
การค้นหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของท่าน	✓		✓	
การจัดเตรียมการประชุมระหว่างบิดามารดา เด็ก และครอบครัวอุปถัมภ์ในกรณีที่เป็นไปได้	✓		✓	
การจัดเตรียมที่พักของครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ ที่หยุดพักการเรียนและช่วงหยุดกลางเทอม	✓		✓	
การติดต่อกับเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงระหว่างการพักค้างคืน	✓		✓	
การจัดการเรื่องการโอนย้ายครอบครัวอุปถัมภ์ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะหักจากบัญชีค่าใช้จ่ายของบุตรหลานของท่าน)	✓		✓	
การตรวจสอบว่าบุตรหลานของท่านพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อย่างปลอดภัยและมีความสุข	✓		✓	